



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.อมรรัตน์ คำเวิน	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๑๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๑๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	น.ส.ศิริรัตน์ คกงลิ้น	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๙)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสามารถ ตันอริยกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวศิริรัตน์ คงกลิ่น

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๒ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ เป็นเวลา ๔ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๒ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๑๒๓๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๑</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

ผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวศิริรัตน์ คงกลิ่น

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล)

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดจัดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอย่างหนึ่งของการตั้งครรภ์ และเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่กำลังพัฒนา เนื่องจากการคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต การเจ็บป่วยเรื้อรังและทุพพลภาพของทารกแรกเกิด โดยเป้าหมายสำคัญที่สุดในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะนี้ก็คือ การป้องกันไม่ให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้น ดังนั้นการที่จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์สามารถผ่านภาวะนี้ไปได้ พยาบาลผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ในเรื่องกลไกการเกิดโรค พยาธิสภาพของการเจ็บครรภ์ อาการและอาการแสดง รวมทั้งต้องมีความสามารถในการประเมินสภาพ วินิจฉัยการพยาบาลและให้การพยาบาลได้ตรงตามปัญหา และสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถให้การดูแลได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และรวมไปถึงครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ให้เข้าใจ และยอมรับในแผนการรักษาได้ ดังเช่นกรณีศึกษาของผู้ป่วยหญิง อายุ ๑๗ ปี สถานภาพสมรสคู่ ตั้งครรภ์แรก เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ด้วยอาการปวดท้อง ท้องแข็งทุก ๕ นาที ทารกในครรภ์ดิ้นดี ไม่มีมูกเลือดหรือน้ำเดินออกทางช่องคลอด จากการตรวจร่างกายของแพทย์ พบว่า ระดับมดลูกอยู่ที่ ๓/๔ เหนือสะดือ ตรวจภายใน พบว่า ปากมดลูกเปิด ๑ เซนติเมตร ปากมดลูกบาง ๕๐ % ระดับส่วนน้ำ -๑ ตรวจอัลตราซาวด์ (ultrasound) พบว่า ตั้งครรภ์ ๓๓ สัปดาห์ ส่วนน้ำเป็นซีรัซ รกเกาะอยู่บริเวณด้านหน้าของส่วนบนมดลูก เห็นหัวใจทารกเต้น น้ำหนักทารกประมาณ ๒,๐๗๙ กรัม และตรวจด้วยเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์ พบว่า มดลูกมีการหดตัวทุก ๘ นาที เสียงหัวใจเด็กอยู่ระหว่าง ๑๔๐-๑๕๐ ครั้งต่อนาที แพทย์ให้ยาขับยั้งการหดตัวของมดลูกเป็นยาบริคานิล (bricanyl) ๒.๕ มิลลิกรัม ในสารน้ำ ๕% Dextrose in Water ๕๐๐ มิลลิลิตร เข้าทางเส้นเลือดในอัตรา ๓๐ หยดต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง และให้ยาช่วยกระตุ้นการสร้างสารเคลือบถุงลมปอด ยาเด็กซาเมทาโซน (dexamethasone) ๖ มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทุก ๑๒ ชั่วโมง จนครบ ๔ เข็ม ในเวลา ๔๘ ชั่วโมง และในระหว่างการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พบปัญหาทางการพยาบาล ๖ ปัญหา ซึ่งภายหลังวางแผนการพยาบาลและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาขับยั้งการหดตัวของมดลูกและยาช่วยกระตุ้นการสร้างสารเคลือบถุงลมปอด พบว่า ผู้ป่วยไม่เกิดการคลอดก่อนกำหนดและไม่พบผลข้างเคียงจากการได้รับยาขับยั้งการหดตัวของมดลูก และจากการตรวจด้วยเครื่องตรวจสภาวะทารกในครรภ์ พบว่า ทารกในครรภ์ไม่เกิดภาวะขาดออกซิเจน ผู้ป่วยไม่มีการติดเชื้อใน

ร่างกายและคลายความกังวลลง ภายหลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรค เป้าหมายการรักษา คำแนะนำในการปฏิบัติตน และผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนได้สอดคล้องตามแผนการรักษา และผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยไม่เกิดการคลอดก่อนกำหนดและทารกในครรภ์ได้รับยากระตุ้นการสร้างสารเคลือบถุงลมปอดครบ ๔ เข็ม ดังนั้นแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยให้ยาบำรุงครรภ์กลับไปรับประทาน และนัดมาฝากครรภ์ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาที่ผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นจำนวน ๔ วัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
 ๒. ผู้ป่วยและญาติลดความวิตกกังวล ให้ความร่วมมือในการรักษา และผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนได้สอดคล้องตามแผนการรักษา
 ๓. ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ข้อเสนอ การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดโดยใช้เอกสารแผ่นพับ วัตถุประสงค์ ประสงค์และหรือเป้าหมาย วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและญาติได้รับความรู้ และคำแนะนำในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับบ้าน เพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด การกลับมาอนโรงพยาบาลซ้ำและการคลอดก่อนกำหนด
 ๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ลดความกลัวและความวิตกกังวล เพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ
 ๓. กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหอผู้ป่วยสูติ ๑๔ มีการดำเนินงานในด้านสุขภาพในเชิงรุก เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดไม่เกิดการคลอดก่อนกำหนด
 ๔. เพื่อลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย

เป้าหมาย

ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด และสามารถปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เป้าหมายการรักษา และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
๒. ผู้ป่วยและญาติลดความกลัวและความวิตกกังวล
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด